

Đơn yêu cầu tiết lộ, v.v... thông tin cá nhân

Đối với những thông tin cá nhân do Quý công ty nắm giữ theo Luật Bảo vệ thông tin cá nhân, tôi xin có những yêu cầu theo nội dung dưới đây.

Khi yêu cầu nội dung như trên, tôi đã công nhận các mục lưu ý sau đây.

Họ và tên	Họ và tên đệm	Tên
Địa chỉ		
Thông tin liên hệ	TEL:	FAX:
Nội dung yêu cầu (Vui lòng đánh dấu chọn vào đây)	<input type="checkbox"/> Thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân <input type="checkbox"/> Tiết lộ thông tin cá nhân <input type="checkbox"/> Sửa đổi thông tin cá nhân <input type="checkbox"/> Bổ sung thông tin cá nhân <input type="checkbox"/> Xóa thông tin cá nhân <input type="checkbox"/> Ngừng sử dụng, hủy bỏ thông tin cá nhân <input type="checkbox"/> Ngừng cung cấp cho bên thứ ba	
Nội dung thông tin cá nhân liên quan đến yêu cầu	Vui lòng điền cụ thể thông tin đã đăng ký	
Nội dung như sửa đổi, bổ sung, xóa, ngừng sử dụng, hủy bỏ, ngừng cung cấp, v.v...		

Nếu người nộp đơn là người đại diện, vui lòng điền thêm thông tin bên dưới.

Họ và tên của người đại diện		
Địa chỉ của người đại diện		
Số điện thoại của người đại diện	TEL:	FAX:
Mối quan hệ với người yêu cầu tiết lộ thông tin	<input type="checkbox"/> Cha mẹ <input type="checkbox"/> Người đại diện	<input type="checkbox"/> Người giám hộ thành niên <input type="checkbox"/> Khác

Những lưu ý khi nộp đơn

- Nếu bản thân người yêu cầu tự nộp đơn, thì cần phải xác nhận danh tính theo quy định của công ty chúng tôi (Ví dụ: bằng lái xe, hộ chiếu, v.v...)
Ngoài ra, trong trường hợp người nộp đơn là người đại diện thì cần phải thực hiện thủ tục xác nhận danh tính của người đó theo quy định của công ty chúng tôi. Ngay cả trong trường hợp người đại diện là người đại diện theo pháp luật, cần phải có tài liệu để chứng minh rằng bạn là người đại diện theo pháp luật. Chúng tôi có thể sẽ không thể phản hồi đơn đăng ký của bạn trong trường hợp không thể xác minh danh tính bản thân người nộp hoặc trong trường hợp không thể xác minh quyền ủy quyền, vì vậy vui lòng lưu ý điều này.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem phần "Về các yêu cầu liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân, v.v..." trong Cam kết bảo mật của công ty chúng tôi.
Cam kết bảo mật URL <https://willer-travel.com/vn/privacy/>
- Ngay cả khi bạn đã nộp đơn, vẫn có trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn do các quy định của Luật Bảo vệ thông tin cá nhân.
- Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ gửi câu trả lời cho đơn yêu cầu của bạn qua đường bưu điện.
- Ngay cả khi người nộp đơn là người đại diện, phản hồi về đơn yêu cầu sẽ chỉ được gửi qua đường bưu điện cho người yêu cầu tiết lộ thông tin.
- Thông tin cá nhân được gửi trong đơn yêu cầu này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích phản hồi về việc tiết lộ, v.v...

Ngày làm đơn

Chữ ký người làm đơn

Chữ ký người đại diện

Nếu người nộp đơn là người đại diện, vui lòng ký vào đây.